

NGHỊ QUYẾT

**Về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai Mươi Hai
Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai Mươi Hai - Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai Mươi Hai đã diễn ra với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, có tính xây dựng cao, thu hút được sự quan tâm của cử tri toàn tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực được chất vấn về cân đối thu chi ngân sách địa phương năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công, nhà ở xã hội, phát triển Khu công nghiệp, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, lĩnh vực y tế, giáo dục phổ thông, tội phạm công nghệ và ma túy.

Qua chất vấn, Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết lộ trình giải quyết dứt điểm trong thời gian tới mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu

tu, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên khác báo cáo tại phiên chất vấn, đồng thời nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được chất vấn. Cụ thể:

1. Về cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2024

Khẩn trương rà soát hiện trạng pháp lý, tập trung hoàn thành đầy đủ các điều kiện để tổ chức đấu giá các khu đất công, cơ sở nhà, đất trong năm 2024 theo lộ trình đã đề ra. Tập trung hoàn thành việc xác định giá đất cụ thể của các dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Chủ động xây dựng phương án khả thi, các giải pháp cụ thể để có nguồn thu bù đắp trong trường hợp khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất và khoản thu từ bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh không đạt dự toán.

2. Về giải ngân vốn đầu tư công

Tiếp tục quán triệt công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Bám sát kế hoạch, mục tiêu giải ngân chi tiết từng dự án theo từng tháng, quý, bảo đảm tiến độ, khối lượng đã cam kết.

Kịp thời ban hành và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản được Luật Đất đai năm 2024 giao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đảm bảo đúng thời gian quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 63/CĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2024 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Rà soát, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án; nhất là thời điểm chuyển tiếp về các chính sách bồi thường, giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, để thực hiện công tác xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định.

3. Về phát triển nhà ở xã hội

Các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thời gian qua; tập trung rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trong năm 2024 - 2025 phù hợp với nhu cầu thực tế, tiến độ triển khai, trong đó xác định rõ số lượng dự án, căn hộ cụ thể của từng năm.

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của tỉnh và tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương ban hành theo thẩm quyền và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

4. Về phát triển Khu công nghiệp

Khẩn trương xử lý tồn tại của Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, Khu công nghiệp Long Hương (Vạn Thương); hoàn chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư của dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Conac và Khu công nghiệp HD trong năm 2024.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức xúc tiến, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các Khu công nghiệp; rà soát các thủ tục hành chính về cấp phép đầu tư theo hướng nhanh, gọn, đúng quy định, công khai, minh bạch.

Rà soát, chấn chỉnh lại công tác quản lý, cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện đúng theo quy định pháp luật; khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp.

5. Về xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Các sở, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục nỗ lực thực hiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 7 năm 2024; liên hệ cơ quan Trung ương để dự án điện sản xuất từ rác tại khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên phù hợp với quy hoạch đối với các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh; sớm hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, khởi công dự án. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục giám sát, thúc đẩy các dự án trên triển khai đúng tiến độ.

Quản lý chặt chẽ công tác xử lý rác thải của các doanh nghiệp trong Khu xử lý chất thải tập trung 100 ha tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, bảo đảm đúng ngành nghề, quy mô theo Giấy chứng nhận đầu tư. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ các dự án.

6. Về lĩnh vực y tế

Hoàn thành việc tổ chức đầu giá các khu đất đã đủ điều kiện, không còn vướng mắc về pháp lý như Bệnh viện đa khoa Phường 11, thành phố Vũng Tàu với quy mô 400 giường bệnh và Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Mỹ với quy mô 250 giường bệnh theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Tập trung giải quyết dứt điểm các thủ tục liên quan đến quy hoạch, các thủ tục liên quan việc xử lý tài sản công và xử lý tài sản trên đất đối với dự án Bệnh viện đa khoa huyện Châu Đức và Bệnh viện Bà Rịa cũ. Riêng đối với Bệnh viện Lê Lợi cũ sớm đề xuất đầu tư thành bệnh viện chuyên khoa.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, bảo đảm các điều kiện pháp lý đối với các khu đất đã kêu gọi đầu tư đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Công khai rộng rãi thông tin về các dự án; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các nhà đầu tư đăng ký tham gia các dự án xã hội hóa.

7. Về giáo dục phổ thông

Rà soát, đánh giá toàn diện, cụ thể về tình trạng thừa, thiếu giáo viên, thực hiện sắp xếp, điều tiết hợp lý, giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu cục bộ; triển khai quyết liệt các giải pháp để tuyển dụng đủ số biên chế được giao đảm bảo đủ nhân lực cho ngành giáo dục, sử dụng nguồn biên chế được giao chưa được tuyển dụng để thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình một cách phù hợp, đúng quy định; có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ đảm bảo nguồn tuyển dụng giáo viên; đẩy nhanh lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường, các cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

Có giải pháp điều tiết, phân bổ chỉ tiêu phân luồng vào trung học phổ thông hài hòa, phù hợp với thực trạng trường lớp và điều kiện của từng địa bàn cấp huyện.

Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, định hướng phân luồng học sinh để các cấp, các ngành và Nhân dân hiểu đúng, làm đúng về công tác phân luồng là tự nguyện, tự lựa chọn.

Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để huy động nguồn lực của xã hội vào phát triển sự nghiệp giáo dục.

8. Về tội phạm công nghệ và ma túy

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; duy trì, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình về phòng, chống ma túy ở cơ sở.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, gắn trách nhiệm các ngành, phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian và tạo cơ chế vận hành, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự do người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy gây ra trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp đã đề xuất một cách đồng bộ, đầy đủ, thực chất để đạt được mục tiêu ngày càng kéo giảm các loại tội phạm công nghệ và ma túy, tạo được sức đề kháng trong cộng đồng xã hội trước các loại tội phạm nói chung và 02 loại tội phạm nói trên trong thời gian tới.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan trong phạm vi, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Hai Mươi Hai thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTr. Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài PT - TH tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

Phạm Viết Thanh